

# Bộ Tài chính tăng cường các biện pháp quản lý và điều hành giá

22:04 28/09/2022

Tác giả: Bá Nam

**Từ nay đến cuối năm, lạm phát ở một số nước có xu hướng gia tăng. Trong nước, giá một số mặt hàng đang có hiện tượng lên cao, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.**



*Bộ Tài chính cho biết công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục tăng cường để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra Ảnh minh họa: Vietnam+.*

Ngày 28/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 05/CĐ-BTC gửi các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý và điều hành giá.

Theo công điện, công tác quản lý, điều hành giá trên cả nước trong 9 tháng của năm đã được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, lạm phát ở một số nước tiếp tục có xu hướng gia tăng, giá xăng

dầu thế giới diễn biến bất thường, giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư chiến lược vẫn chịu áp lực lớn tăng giá từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giá một số mặt hàng trong nước có hiện tượng tăng cao... Do đó, công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục tăng cường để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, cụ thể tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, các cấp quản lý cần sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường.

Mặt khác, công tác thực hiện cần tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, như công khai thông tin về giá, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Công tác thông tin cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về giá, nhất là diễn biến giá các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng lạm phát kỳ vọng, ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện công tác nắm bắt thị trường giá cả, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả báo cáo giá thị trường trên địa bàn theo đúng quy định. Các Sở chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá, căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương để xem xét quyết định việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn.

Ngoài ra, Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế-xã hội. Cụ thể là kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, công tác hoàn thuế, chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ để ứng phó kịp thời các tình huống.

**Theo: TTXVN**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bo-tai-chinh-tang-cuong-cac-bien-phap-quan-ly-va-dieu-hanh-gia>